

PHÍ XỬ LÝ NƯỚC MƯA MỚI



Phí Xử Lý Nước Mưa của Brampton sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 và hầu hết chủ sở hữu nhà sẽ thấy các khoản Phí Xử Lý Nước Mưa đầu tiên trên hóa đơn tiền nước của họ vào tháng 8 năm 2020.

NƯỚC MƯA LÀ GÌ?

Nước mưa, còn được gọi là dòng chảy, là mưa và tuyết tan, chảy từ nhà của chúng ta ra đường phố rồi vào một hệ thống kiểm soát nước mưa bao gồm hơn 1400 km đường ống thoát nước và 180 ao chứa nước mưa.

TAI SAO TÔI CẦN THANH TOÁN LOẠI PHÍ NÀY?

Brampton có cơ sở hạ tầng xử lý nước mưa trị giá hơn \$1 tỷ. Cơ sở này chịu trách nhiệm bảo vệ nhà của bạn và môi trường của chúng ta. Mỗi năm, chi phí duy trì cơ sở này là \$23 triệu. Phí xử lý nước mưa sẽ đảm bảo chúng tôi có nguồn quỹ chuyên dụng và bền vững để đầu tư vào các dịch vụ xử lý nước mưa nhằm làm tăng mức độ an toàn công cộng, giảm lũ lụt và xói mòn, đồng thời bảo vệ nhà cửa và môi trường.

TÔI PHẢI TRẢ BAO NHIÊU TIỀN?

Phí nước xử lý mưa hàng năm sẽ được lập hóa đơn thành bốn đợt trên hóa đơn nước đối với hầu hết các chủ sở hữu nhà. Khoản phí này dựa trên lượng nước mưa chảy ra từ nhà của bạn. Bề mặt nền nhà của bạn càng cứng thì lượng nước mưa chảy ra từ nhà của bạn càng nhiều.

Nhà ở có một gia đình

Mức phí cố định theo loại nhà.

Loại Nhà Ở	Diện tích mái (m ²)	Mức phí Cố định (mỗi năm)
Rất nhỏ	23,4 - 105	\$ 44,50
Nhỏ	106 - 140	\$ 62,30
Trung bình	141 - 220	\$ 89,00
Lớn	221 - 250	\$ 115,70
Rất Lớn	trên 250	\$ 160,20

Không có người lưu trú và có nhiều gia đình

Số tiền được tính dựa trên mỗi mét vuông bề mặt cứng cho mỗi nhà

Loại Nhà Có Nhiều Gia Đình/ Không Có Người Lưu Trú	Đơn Giá (mỗi năm)
Mỗi mét vuông	\$0,38

Công cụ trực tuyến giúp ước tính phí xử lý nước mưa sẽ cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ của mình và thử tính phí xử lý nước mưa của bạn.

NÊN LÀM GÌ NẾU TÔI BỊ TÍNH SAI PHÍ XỬ LÝ NƯỚC MƯA?

Nếu bạn bị tính sai hoặc tính nhầm phí, bạn sẽ được phép gửi yêu cầu sửa.

CÓ ĐƯỢC GIẢM GIÁ KHÔNG?

Một số nhà có thể đủ điều kiện để được trợ cấp hoặc giảm phí.

TRÊN HÓA ĐƠN CỦA TÔI SẼ XUẤT HIỆN NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Hóa đơn nước của Khu Vực Peel sẽ có những nội dung sau:

- Phí Xử Lý Nước Mưa của Brampton
- Giá hàng ngày
- Tổng số ngày lập hóa đơn
- Bất kỳ khoản giảm trừ nào được áp dụng cho phí xử lý nước mưa và
- Tổng số tiền Phí Xử Lý Nước Mưa phải trả.

Để biết thêm thông tin về phí xử lý nước mưa, vui lòng truy cập www.brampton.ca/stormwater



30270-I-0079

